

Số: 163/BC-SKHCHN

Quảng Trị, ngày 07 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

Phúc đáp Công văn số 1025/SCT-QLTM ngày 16/7/2020 của Sở Công Thương về báo cáo quả thực hiện Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai chương trình, đề tài, dự án phục vụ nghiên cứu chọn tạo các giống lúa mới; đăng ký bảo hộ, phát triển thương hiệu cho sản phẩm gạo của các địa phương; ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị của hạt gạo góp phần thúc đẩy thâm canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Đề tài “Nghiên cứu khảo nghiệm tập đoàn lúa thuần mới, ngắn ngày, chất lượng cao và phục tráng giống HC95” đã tập trung khảo nghiệm tìm ra những giống lúa thuần mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và tập quán canh tác tại địa phương, có khả năng kháng sâu bệnh chủ yếu để thay thế một số giống đã thoái hóa nhằm bổ sung vào cơ cấu bộ giống chủ lực của tỉnh (giống N26 và DT100).

- Tập trung triển khai công tác hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm gạo của các địa phương hướng đến xây dựng thương hiệu Gạo Quảng Trị. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm gạo thế mạnh của địa phương, đến nay đã có 04 sản phẩm gạo của các địa phương: *Gạo Gio Quang, Gạo sạch Cam An, Gạo Hải Lăng, Gạo sạch Triệu Phong* được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ; 02 hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã nộp đơn và chờ xem xét theo quy định (*Gạo Diên Sanh và Gạo huyết rồng Triệu Phước*); tư vấn, hướng dẫn cho Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị tiến hành lập thủ tục hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu QTOrganic cho sản phẩm gạo hữu cơ Quảng Trị tại Cục Sở hữu trí tuệ.

- Năm 2019, sản phẩm "*Gạo sạch Triệu Phong*" được công nhận đạt chuẩn 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm lúa gạo của Quảng Trị trên thị trường.

- Hỗ trợ quản lý, phát triển TSTT đối với các nhãn hiệu đã được bảo hộ cho sản phẩm Gạo Hải Lăng nhằm thiết lập cơ chế kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, xây dựng quy chế quản lý thống nhất về phương thức quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Hải Lăng”; xây dựng và triển khai mô hình tổ chức quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Gạo Hải Lăng” hoạt động có hiệu quả. Thực hiện dự án có hiệu quả là mô hình mẫu để nhân rộng cho một số các sản phẩm truyền thống hoặc sản phẩm đặc thù của các cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm, nông sản tại vùng dự án hoặc một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với sản phẩm tương tự.

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Công Thương tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thiềm